



024

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ นร ๘๙๐๐๑/- วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

๑. เรื่องเดิม

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม เห็นถึงความสำคัญของการประเมินฯ พร้อมทั้งเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินอย่างมีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ดังกล่าว จึงได้จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติการจัดการ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ และเผยแพร่สู่สาธารณชนตามช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน

๒. การดำเนินการ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม ได้ดำเนินการรวบรวมและจัดทำข้อมูลสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖) เพื่อติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ ซึ่งปรากฏว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา “ไม่มีเรื่องร้องเรียน” หรือ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้ทุกส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าและสถิติในการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ จึงเห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อดำเนินการแจ้งเวียน และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสายฝน ศรีวัฒน์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นายสุทัศน์ ลีประโคน)

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

ครอบอนุมัติ

ความเห็นอื่น

- คำสั่ง -

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุวิจนา สุขกมล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

(ลงชื่อ)


(นายศรราช สุขประโคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

เรื่องร้องเรียน (เดือน)	จำนวนเรื่องทั้งหมด		เรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ		เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง		หมายเหตุ
	เรื่อง	ราย	เรื่อง	ราย	เรื่อง	ราย	
ตุลาคม ๒๕๖๕	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
พฤศจิกายน ๒๕๖๕	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ธันวาคม ๒๕๖๕	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
มกราคม ๒๕๖๖	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
มีนาคม ๒๕๖๖	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เมษายน ๒๕๖๖	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
พฤษภาคม ๒๕๖๖	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
มิถุนายน ๒๕๖๖	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
กรกฎาคม ๒๕๖๖	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สิงหาคม ๒๕๖๖	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
กันยายน ๒๕๖๖	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
รวม	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

สรุปผล : จากตารางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม “ไม่มีเรื่องร้องเรียน”

(ลงชื่อ)..........ผู้รับรองข้อมูล
(นางสายฝน ศรีวัฒน์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน